



ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคล

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ  
ระดับชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลสิชล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

ตามประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคล ลงวันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้ประกาศ  
รับสมัครคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ  
ของโรงพยาบาลสิชล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๔ ตำแหน่ง โดยเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่  
๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครคัดเลือกสิ้นสุดลงแล้ว ได้ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นจากข้อมูลของผู้สมัคร  
ได้รับรองไว้แล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภท  
วิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลสิชล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ดังนี้

๑. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)

ตำแหน่งเลขที่ ๑๑๙๒๖๖ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรม กลุ่มการพยาบาล  
ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ จำนวน ๑ ราย คือ นางพัชรินทร์ ด่านกาญจนาคพันธ์

๒. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)

ตำแหน่งเลขที่ ๑๑๙๐๙๐ กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน  
ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ จำนวน ๑ ราย คือ นางสาวมณฑิรา ชาญณรงค์

๓. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)

ตำแหน่งเลขที่ ๑๑๙๒๖๑ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก กลุ่มการพยาบาล  
ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ จำนวน ๑ ราย คือ นางสาวรณิณี ลีลาประดิษฐ์พงศ์

๔. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน)

ตำแหน่งเลขที่ ๑๑๙๒๕๙ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน กลุ่มการพยาบาล  
ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ จำนวน ๑ ราย คือ นางกาญจนา เมธยาภิรมย์

ทั้งนี้ ได้ตรวจสอบเอกสารและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครได้ยื่นและรับรองตนเองในใบสมัครว่าข้อความ  
ที่แจ้งไว้ในใบสมัครถูกต้องเป็นจริง ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามหลักเกณฑ์  
การคัดเลือกตามที่ อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนดจะถือว่าผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้หมดสิทธิ  
ได้รับการคัดเลือก

ประกาศ ณ วันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายพิรุณ ปิตะหงษ์นันท์)

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายการแพทย์ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิชล

ประธานคณะกรรมการประเมินบุคคล